

ดับเบิล เอ สร้างแรงบันดาลใจ จัดกิจกรรม A to a “พาน้องเล่นให้เป็นกีฬา”



เด็กในวันนี้คืออนาคตของประเทศในวันข้างหน้า หากเยาวชนเริ่มต้นอย่างมีคุณภาพ ประเทศก็จะพัฒนาก้าวหน้า ด้วยเช่นกัน ผู้ใหญ่ในวันนี้จึงเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ เหมือนกับที่ดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นบทบาทของผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งแนวทางที่ดีให้กับน้องๆเยาวชน ภายใต้กิจกรรม A to a ให้ใจ ให้แรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญ Double A Better Tomorrow ปลุกฝัน ปลุกปัญญา โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรม A to a “พาน้องเล่นให้เป็นกีฬา” มีพี่ๆ นักกีฬา วอลเลย์บอลทีมชาติไทย อาทิจุณพลลี้มจิตร ธิษฐา คุณพรพรรณ เกิดปราชญ์ และคุณกฤษฎา สมคะเน มาเป็นพี่ A สร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปัน ถ่ายทอดประสบการณ์และสอนทักษะเทคนิคการเป็นนักกีฬาจนก้าวสู่ทีมชาติไทยแก่น้อง a นักเรียนจากโรงเรียนปราชญ์กัลยาณีและโรงเรียนปราชญ์ราษฎร์อารัง จ.ปราชญ์บุรี รวมกว่า 250 คน ณ สนามกีฬาของโรงเรียนปราชญ์กัลยาณี

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดับเบิล เอ กล่าวถึงที่มาโครงการว่า “เยาวชนส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการรู้จักอาชีพต่างๆที่มีอย่างหลากหลาย ไม่มีโอกาสได้ทำตามฝัน ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญให้น้องๆ ขาดแรงบันดาลใจ ขาดผู้ให้คำแนะนำ หรือโอกาสที่จะได้พบเห็นและเรียนรู้ ดับเบิล เอ จึงได้เชิญชวนผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆ มาร่วมเป็นพี่ A ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ เยาวชนหรือน้อง a ช่วยสร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่ดี โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 รวมแล้ว 6 ครั้ง และได้มีโอกาสแนะนำให้เยาวชนได้รู้จักอาชีพที่น่าสนใจหลาย ๆ อาชีพ ทั้งสถาปนิก นักข่าว นักแสดง บล็อกเกอร์ สัตวแพทย์ นักพากย์เกมส์ นักเขียน และอาชีพช่างภาพออนไลน์ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พี่ A ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ในฐานะนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2017 ได้สละเวลาร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในต่างจังหวัด”

เมื่อเปิดตัวพี่ A อย่างคุณพลลี้มจิตร ธิษฐา คุณพรพรรณ เกิดปราชญ์และคุณกฤษฎา สมคะเน ก็เรียกเสียงกรี๊ดจากน้องๆที่ได้มีโอกาสเห็นพี่ๆนักกีฬาตัวจริง เสียงจริง ที่มาแชร์เรื่องราวว่าจะก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ โดยพี่หน่อง-พลลี้มจิตร กับตันทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิง พูดถึงการเป็นนักกีฬาว่า “เริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่วัยเรียน การเป็นนักกีฬาต้องมีวินัยสูง ขยันอดทน และเสียสละ เพราะช่วงสมัยวัยรุ่นไม่เคยได้ไปเที่ยวเล่นเหมือนคนทั่วไป ต้องฝึกซ้อมทุกวัน ตั้งแต่เช้าก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน”

จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเวิร์คช็อป น้องๆ a ได้เรียนรู้การวอร์มร่างกายจากพีจ่ A ก่อนการเล่นกีฬา และทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟลูกแบบต่างๆ การอันเดอร์ การเซตลูก การบล็อก รวมทั้งได้เห็นลูกตบของพี่ปลื้มจิตรอีกด้วย โดยพี่หน่อง-ปลื้มจิตร ให้น้องทุกคนทายว่า ก่อนลงเล่นต้องทำอะไรเป็นอย่างแรก ไม่มีใครทายถูกเลย ว่า เคล็ดลับก่อนเล่นทุกครั้งที่ได้ชก่าซัปคือ ต้องผูกเชือกกรองเท้าให้แน่น ชนิดดึงไม่หลุดเลยทีเดียว เพราะจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้ รวมทั้งยังเผยเคล็ดลับในการวอร์มท่าก้มแตะพื้น เรียกเสียงหัวเราะจากน้อง ๆ อีกด้วย หลังจากนั้น น้องๆ ยังได้มีโอกาสลงเล่นเป็นทีมกับพีจ่ A เพื่อเรียนรู้วิธีการเล่นและวางแผนการเล่น ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มตลอดเกมส์

โดยทีมที่ชนะได้รับเสื้อยืด A to a พร้อมลายเซ็นของพี A นักกีฬา วอลเลย์บอล ทีมชาติไทยเป็นที่ระลึกกันทุกคน

ด.ญ.พิมพ์วิมลัญช์ สำนวจ ชั้นม.2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี (หวานเย็น) “รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเมื่อได้ยินข่าวว่า ดับเบิ้ล เอ จะจัดกิจกรรม A to a ที่โรงเรียน ไม่คิดว่าจะมีพี A อย่างพี่ปลื้มจิตร พี่พรพรรณและพี่กฤษฎา มาโรงเรียนของเราจริงๆ ถือว่าโชคดีมากๆ ที่มีโอกาสได้เจอพีจ่ที่ทีมชาติมาแนะนำเทคนิคการเล่นคะ เพราะตัวหนูเองก็เป็นนักกีฬา วอลเลย์บอล เล่นมาตั้งแต่ป.4 ช่วงนั้นวอลเลย์บอลกำลังดัง ส่วนการฝึกซ้อมก็จะใช้เวลาว่างจากการเรียน ช่วงเลิกเรียนซ้อมถึง 6 โมงเย็น ความใฝ่ฝันอยากตัดตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาสโมสรคะ”

ก่อนปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ด้วยใจถวายพ่อ เป็นอักษรเลข ๙ เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณสวนของโรงเรียน

สำหรับผู้สนใจอาชีพต่างๆก็เข้าไปติดตามดูย้อนหลังได้ที่ Youtube Double A Thailand ซึ่งดับเบิ้ล เอ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรม A to a จะช่วยจุดประกายน้องๆ a ให้เกิดแรงบันดาลใจ กล้าคิดกล้าฝัน สร้างอนาคตที่ดีและประเทศชาติต่อไป